



สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

# สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒๐๐ หมู่ ๔ ตำบล ๒๘ อาคารจัสติน อินเทอร์เน็ต ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๔๐๐๔

ที่ สปสช 19/๒41

15 ธันวาคม 2551

เรื่อง คอบข้อหาหรือการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (เชียงใหม่)

อ้างถึง หนังสือ ที่ สปสช. 31/2360 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ (เชียงใหม่) ได้ขอหาหรือการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มายังสำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี เพื่อขอทราบแนวทางในการดำเนินงานกองทุนฯ รายละเอียดตามที่ทราบแล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขอตอบข้อหาหรือ ดังนี้

1. หนังสือสอบถามจากสำนักงานเทศบาลตำบลปง กรณีคุณสมบัติของนางบุญญาพร จันทร์วาส และนางไพรวลัย ดาทอง (นันทะเสน) สามารถเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปงได้หรือไม่ นั้น ขอเรียนว่าตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ข้อ 6 (5) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนละ 1 คนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น จึงจะมีคุณสมบัติเป็นกรรมการได้

2. กรณีเทศบาลแม่ทะ สอบถามในเรื่องการขอรับสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ จำนวน 69,000 บาท จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปางของกำนันตำบลแม่ทะนั้น ขอเรียนว่าหาก โครงการฯ ดังกล่าวเป็นความต้องการของคนในชุมชนและอยู่ภายใต้กรอบแผนงานสุขภาพของกองทุนก็สามารถได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนได้

3. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลป้อแก้ว สอบถามเรื่อง การขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ล้อเข็น และเครื่องพุงสำหรับเดินแก่ผู้ประสพปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ โดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มอาสาสมัครบ้านสายลมจอย หมู่ที่ 16 ตำบลป้อแก้ว จังหวัดลำปาง จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป้อแก้ว จังหวัดลำปางนั้น ขอเรียนว่าหาก โครงการฯ ดังกล่าวเป็นความต้องการของคนในชุมชนและอยู่ภายใต้กรอบแผนงานสุขภาพของกองทุนก็สามารถได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนได้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและประสาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี

สำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี

โทรศัพท์ 0 2831 4134 โทรสาร 0 2831 4000 ต่อ 4199

ผู้รับผิดชอบ: กฤดาณูชกี เจริญภาค